

## ประวัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๘ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ได้มีการขยายเขตเทศบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ และครั้งที่ ๒ ได้มีการขยายเขตเทศบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันเทศบาลมีพื้นที่ประมาณ ๙,๐๑๓ ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรประมาณ ๒๗,๐๐๐ คน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประกอบด้วยสภาเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๘ คน โดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาลมีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นที่เรียกว่า เทศบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในเขตเทศบาล และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดจะทำการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกันเอง เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และเป็นรองประธานสภาเทศบาลอีกหนึ่งคน

๒. นายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารราชการของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

นายกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นรองนายกเทศมนตรี เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการได้ไม่เกินสามคน และอาจแต่งตั้งบุคคลที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน

นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำเรียกว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีดังกล่าว ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายประจำนั้น มีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า มีรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้ช่วยเหลือ เพื่อดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้แบ่งส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลออกเป็น ๘ ส่วน ดังนี้



